

ข่าวประจำวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ศักดิ์ศรีชาวนาญี่ปุ่น...มาจากไหน



มาฟังเรื่องเล่าชาวนาญี่ปุ่น โดย อ.ทชิโตะ มียาโกชิ ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าว) บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด...ต่อจากเมื่อวาน

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือชาวนาเป็นอย่างดี เพราะกลัวปัญหาความมั่นคงด้านอาหารที่มาจากประเทศมีแต่ชาวนาสูงวัย คนรุ่นใหม่ไม่ทำเกษตร รัฐเลยสนับสนุนให้ทำนาแปลงใหญ่...ปัญหาหนึ่งที่ตามมาไม่ต่างจากบ้านเรา ผลผลิตล้นตลาด เลยต้องใช้วิธีจูงใจให้ชาวนาบางส่วนเปลี่ยนจากผลิตข้าวเพื่อการบริโภค มาเป็นให้นำข้าวมาเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ทดแทนการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...โดยรัฐจะสนับสนุนเงินให้ไร่ละ 76,000 เยน หรือประมาณ 26,200 บาท และเมื่อหมดฤดูทำนา เข้าสู่ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นจัดไม่สามารถปลูกพืชหลังทำนาได้ รัฐยังจะสนับสนุนค่าสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกผักหรือไม้ดอกในระบบปิดด้วย แต่พิจารณาตามความเหมาะสม

หากชาวนาสใจจะเปลี่ยนชีวิตไปเป็นชาวนาสวน ปลูกผัก ผลไม้แทนข้าว รัฐจะสนับสนุนเงิน 32,500-41,800 เยน หรือประมาณ 11,200-14,400 บาท

อย่างที่บอกไปเมื่อวาน ชาวนาญี่ปุ่นจะรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่แบบครบวงจร คือ ทำตั้งแต่การปลูก แปรรูป และขายเอง จนพัฒนา ถึงขั้นสามารถรวมตัวตั้งเป็นสหกรณ์และบริษัท ผลที่ตามมา...พื้นที่เกษตรเดิมที่ชาวนาญี่ปุ่นมีเฉลี่ยคนละ 12 ไร่ แต่พอรวมแปลงใหญ่จะมีพื้นที่เฉลี่ยกลุ่มละ 193 ไร่ การทำนาแบบต่างคนต่างทำมีรายได้เฉลี่ยปีละ 100,000 บาทต่อไร่... รวมแปลงมีรายได้เฉลี่ย 4.1 ล้านบาทต่อไร่ (เฉพาะปลูกข้าว) เนื่องจากผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนต่ำลง

ท้ายที่สุด เมื่อการรวมกลุ่มมีความเข้มแข็ง แปรรูปเป็น มีช่องทาง จำหน่าย จนกลายเป็นบริษัททำธุรกิจได้เอง มีความน่าเชื่อถือ สิ่งที่มาบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรต่างๆจะวิ่งเข้ามา ไม่เพียงต้องการสินค้าไปขายในห้างตัวเองเท่านั้น ยังควักเงินขอร่วมลงทุนผลิตสินค้าเกษตรด้วย...เรียกว่า เป็นเพื่อนพันธมิตรร่วมธุรกิจเดียวกัน

ศักดิ์ศรีชาวนา พ่อค้า นายทุน เท่าเทียม...แล้วไทยล่ะ ฝันนี้จะได้ตื่นขึ้นวันไหน

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

พลิกผืนนาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสนองรัฐตามแผนที่"อะกริแม็ป"

โดย - สุรัตน์ อัดตะ



การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทดแทนตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก หรือ อะกริแม็ป (Agri-Map) ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ นั้น นับเป็นอีกทางเลือกให้แก่เกษตรกร ซึ่งกรมหม่อนไหมได้ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมเกษตรกรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ที่สำคัญยังช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังเป็น การอนุรักษ์ด้านหม่อนไหมตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสืบสาน อาชีพปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินสืบไปด้วย

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผย “คม ชัด ลึก” ว่า ที่ผ่านมารกรมหม่อนไหมได้บูรณา การส่งเสริมปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสู้วิกฤติภัยแล้งในพื้นที่ อ.หันคา จ.ชัยนาท ซึ่งเป็น 1 ใน 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 341 ราย โดยมุ่งส่งเสริมพื้นที่ปลูกข้าวที่ ไม่เหมาะสม นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เลี้ยงสุกร โดยพัฒนาสูตรอาหารสุกรด้วยการใช้ใบหม่อนทดแทน อาหารชั้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าอาหารชั้นได้ถึง 50% และพบว่าลูกสุกรโตเร็ว หนักดี และสุขภาพแข็งแรง ส่วนมูลสุกรที่ได้ยังใช้เป็นปุ๋ยคอกบำรุงต้นหม่อน ผลิตแก๊สชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น เป็นหนึ่ง ช่องทางที่จะทำให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันเกษตรกรใน พื้นที่ดังกล่าวสนใจปรับเปลี่ยนอาชีพทำนามาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มขึ้น โดยขยายพื้นที่ปลูกหม่อนไปแล้ว กว่า 50 ไร่

“ขณะนี้ต้นหม่อนที่ปลูกตลอดแรกสูงกว่า 1.20 เมตร และใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตใบหม่อนได้แล้ว ภายใน เดือนกันยายน 2559 จะสร้างโรงเลี้ยงไหมให้เสร็จสมบูรณ์และเริ่มเลี้ยงไหมได้ คาดว่าใน 3 เดือนข้างหน้า เกษตรกรต้นแบบจะสามารถผลิตรังไหมจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อได้ ราคาซื้อชิ้นด้ากิโลกรัมละประมาณ 180 บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้ว เกษตรกร ยังนำใบหม่อนไปเลี้ยงสุกรและเลี้ยงปลาด้วย”



นายอภัยระบู้ดีกว่า ในปีนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่อะกรีแม็พ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกข้าว อ้อย และมันสำปะหลังในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรังเหลืองและไหมรังขาวนาร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี เกษตรกร จำนวน 149 ราย รวมพื้นที่กว่า 450 ไร่ เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น พร้อมรักษาและสืบสานอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่สืบไปตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ด้วย

ขณะเดียวกันยังเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดรังไหม ภายใต้กลไกประชารัฐและความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร เช่น ส่งเสริมการจัดทำคอนแทร็กฟาร์มมิ่ง ระหว่างเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานีกับผู้รับซื้อ คือ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด โดยประกันราคาซื้อขั้นต่ำทั้งไหมรังขาวและไหมรังเหลือง ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อรังไหม ซึ่งจะพิจารณาตามเปอร์เซ็นต์เปลือกรัง และรังดี/รังเสีย เป็นต้น ส่วน จ.ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ จะเน้นส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรม รวมถึงการผลิตเส้นไหม สาวเส้น และทอผ้าไหม



ทว่าปัจจุบันราคาซื้อขายรังไหมสำหรับไหมรังเหลืองอยู่ที่กิโลกรัมละ 160-180 บาท ส่วนไหมรังขาวอยู่ที่ 180-220 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพตามเกณฑ์การรับซื้อที่กำหนด อนาคตคาดว่าเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิตข้าว อ้อย และมันสำปะหลังในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ทดแทน จะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น สำหรับเกษตรกรที่ปลูกหม่อน 4 ไร่ คาดว่าจะมีรายได้จากการขายรังไหม ประมาณ 7,000-8,000 บาทต่อเดือน พื้นที่ปลูกหม่อน 6 ไร่ จะมีรายได้เฉลี่ย 1.2 หมื่นบาทต่อเดือน และถ้า พื้นที่ปลูกหม่อน 10 ไร่ คาดว่าจะมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 2 หมื่นบาท นอกจากนี้จะทำให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังลดปริมาณการนำเข้าไหมรังขาวและไหมรังเหลืองจากต่างประเทศอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมหม่อนไหมขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 24 และงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหม นับเป็นหนึ่งในความ ภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบ อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วย

.....

“อดทน มีวินัย ใจเย็น”เสียงสะท้อนเกษตรกรดีเด่น

นางอนงค์ ศรีไชยบาล เจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาหม่อนไหม ปี 2559 และประธาน กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ.ร้อยเอ็ด กล่าวยอมรับว่า อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นวิชาชีพที่มีความ อดทน มีวินัย และใจเย็น เนื่องจากในการปลูกหม่อนต้องปลอดภัยจากสารเคมี เพราะใบหม่อนเมื่อนำมา เลี้ยงตัวหนอนไหม หากมีสารเคมีก็จะทำให้ตัวหนอนไหมตายได้ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ สนับสนุนให้เกษตรกรจัดทำพื้นที่การเกษตรเป็นแบบแปลงใหญ่ ใช้ระบบน้ำหยด มีการตัดแต่งกิ่งหม่อนและ วิธีการเลี้ยงไหมอย่างเป็นระบบสามารถเลี้ยงไหมได้ 6-8 รุ่นต่อปี ทำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง

“การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไหมเราจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างเศษรังไหมก็ไม่ทิ้ง แต่ จะนำมาประดิษฐ์เป็นของชำร่วย เช่น พวงกุญแจ ดอกไม้ เป็นต้น ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดภาวะผลผลิต ตกต่ำ ชาวบ้านก็ไม่ละทิ้งอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ยังคงยืนหยัดสู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อและยังคงมอง ว่าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่ดีที่สุดตลอดมา” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติคนเดิม กล่าวทิ้งท้าย